



พืชผัก



สวนทุเรียน

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาล ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค โดยมีภารกิจเลือกพื้นที่เป้าหมายจากจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตร เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง รวม 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ หนองคาย ศรีสะเกษ ราชนบุรี จันทบุรี และพัทลุง โดยเป็นตัวแทนของจังหวัดต้นแบบในแต่ละภาคของประเทศ เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว และพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาที่ดิน ซึ่ง นายสม โสคติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งการปรับปรุงดินและการใช้วัสดุปรับปรุงดิน นอกจากนี้จะดำเนินการประสานข้อมูลเชิงพื้นที่ไปที่จังหวัดโดยตรง และจะคอยเป็นผู้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแปลงฐานข้อมูลให้มาอยู่ในรูปข้อมูลเชิงพื้นที่

“จะเน้นการรายงานสถานการณ์ที่แท้จริงตามสภาพภูมิประเทศ โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ช่วยอธิบายความเปลี่ยนแปลงในทุกไตรมาส ซึ่งเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ครั้งในรอบปี พื้นที่ตัวแทน 6 พื้นที่ต้นแบบ จะสามารถเห็นถึงการพัฒนาของการ



ทำนา



นายสม โสคติ์
ตำแหน่ง

ขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยจังหวัดจะได้ประโยชน์ในการดำเนินยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโครงการเมืองเกษตรสีเขียวซึ่งได้ถูกตัดความซ้ำซ้อนจากโครงการอื่นอย่างเด่นชัด อีกทั้งจะเป็นผู้กระชับข้อมูลให้มีความทันสมัยและอยู่

ในรูปแบบดิจิทัล บนเว็บไซต์ของจังหวัดและกระทรวงเกษตร” นายสม โสคติ์ กล่าว

สำหรับในด้านดินนั้นจะแสดงในรูปของเขตจังหวัด กันพื้นที่สีเทาซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมออกจากเขตเกษตรสีเขียวที่จะให้ความสำคัญในการจัดจำแนกเป็นเขียวอ่อน ๆ ถึงเขียวเข้ม อีก 4 กลุ่ม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ช่วยประมวลผลจากข้อมูลด้านเกษตร อินทรีย์ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน ปริมาณคาร์บอนในดิน ธาตุอาหารในพืช ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปรับปรุงบำรุงดิน สภาพภูมิประเทศ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การตรวจวัดการปนเปื้อนของสารพิษในดิน การเผาในป่าและพื้นที่เกษตรทำให้เกิดหมอกและควันข้ามแดน โดยการจัดจำแนกออกเป็น 5 ระดับ

ในส่วนการดำเนินการโครงการเมืองเกษตรสีเขียว จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงกันยายน 2557 ในช่วงนี้จะเป็นระยะของการเตรียมข้อมูลภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์